

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH PHƯỚC
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN PHÚ RIỀNG

Số: 190/LĐLĐ

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để
phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Riềng, ngày 29 tháng 7 năm 2021

Kính gửi: **Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở trực thuộc**

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang còn diễn biến hết sức phức tạp và nguy hiểm. Với tinh thần đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Phú Riềng đề nghị Ban Chấp hành các CĐCS trực thuộc tổ chức tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:

- Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên các trang thông tin chính thống để tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động cũng như toàn thể nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh của các cấp chính quyền; không đăng tin, chia sẻ, bình luận về các sự việc, bài viết trên các trang mạng xã hội sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

- Tăng cường công tác tuyên truyền để đoàn viên và người lao động thực hiện tốt khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế; thực hiện tốt việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 2548/UBND-NC ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh Bình Phước: không ra ngoài khi không thật cần thiết, đặc biệt vận động đoàn viên và người lao động không ra khỏi nhà từ 18 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau (*trừ các trường hợp đặc biệt theo tinh thần CV 2548*).

- Vận động đoàn viên và người lao động ở tại địa phương nơi cư trú, tích cực tham gia hỗ trợ cùng với địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch như: hỗ trợ địa phương kiểm soát người ra vào thôn, ấp; hỗ trợ công tác phục vụ tại các điểm cách ly tập trung tại địa phương; thăm và tặng quà và động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và khu cách ly tập trung....

- Với tinh thần chia sẻ, tương thân thương ái giúp đỡ lẫn nhau, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện vận động tất cả đoàn viên và người lao động tích cực tham gia đóng góp tiền, lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết để ủng hộ các khu cách ly tập trung và giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, chính sách. Giao Ban Chấp hành các CĐCS tổ chức vận động, quyên góp tổng hợp để:

+Tổ chức thăm, tặng cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và các khu cách ly tập trung ở địa phương. Đồng thời ghi lại hình ảnh, nội dung, số lượng, viết bài và báo cáo gửi về Liên đoàn Lao động huyện để tổng hợp ghi nhận và báo cáo lãnh đạo cấp trên, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên toàn hệ thống.

+Trường hợp sử dụng tại địa phương không hết, cần có sự chia sẻ đối với các địa phương, đơn vị khác, đối với trường hợp này BCH có trách nhiệm tổng hợp số lượng, chủng loại (*đối với hiện vật, lương thực, thực phẩm*) của các cá nhân đăng ký ủng hộ, báo cáo về Liên đoàn Lao động huyện để Ban Thường vụ phân công và tổ chức thu gom và tặng cho các tổ chức và cá nhân khác có nhu cầu.

Để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt kết quả cao, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đề nghị các đồng chí trong BCH các CĐCS cần tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động để tất cả đoàn viên và người lao động biết và tích cực tham gia (*tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: nhóm Zalo, Facebook...*). Tổ chức quyên góp và ủng hộ đúng nội dung, địa chỉ, mục đích và công khai, minh bạch.

*Trong quá trình thực hiện nếu còn vấn đề gì còn chưa rõ, xin liên lạc về Liên đoàn Lao động huyện gặp đồng chí Cương- Chủ tịch, ĐT 0968.252.255 để được hỗ trợ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- LĐLĐ tỉnh (b/c);
- Ban DVHU (b/c);
- Các CĐCS trực thuộc (t/h);
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Cương